

สารประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2565 การดำเนินงานด้านธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ เป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้คลี่คลายไปแล้ว ช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ปรับกลไกต่าง ๆ ทั้งดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางพัฒนาศักยภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น มีฐานะการเงินมั่นคง ระดับเงินกองทุนสูงกว่าที่ คปภ. กำหนด

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 มีปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย แต่การดำเนินงานของบริษัทฯ ก็เป็นไปตามเป้าหมาย มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 5,744 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัย 5,260 ล้านบาท การจัดการสินไหมและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำไรสุทธิปี 2565 จำนวน 388 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 7.77 บาท ความน่าเชื่อถือทางการเงินอยู่ในเกณฑ์สูง ตามแนวทางการยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักประกันแก่ลูกค้า คู่ค้า มั่นใจ เชื่อถือ ไว้วางใจ ตาม “พันธะสัญญา” (Brand Promise) ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า “Pride in Protection - เทเวศประกันภัย คู่คุ้มครองเคียงข้างคุณ”

ด้วยนโยบายที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ยังคงยึดมั่น คือ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC)

สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และนโยบายหลักมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน มุ่งเน้นโครงการ เทเวศจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุน ให้ความเชื่อถือว่าไว้วางใจธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ความสามารถ พุ่มเทแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ดำเนินงานตามนโยบายยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่บริษัทฯ ตลอดมา

พลอากาศเอก



(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)

ประธานกรรมการ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)